

(สำเนา)

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ ๘๖๐/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหาร (Chief Integrated Program Office : CIPO)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุสนธิคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๐๘๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มอบหมายงานผู้บริหาร (Chief Integrated Program Officer : CIPO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุข นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ภายใต้เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย ๑๖ แผนงาน ๔๘ โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการทำงานประมาณระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขปัญหสุขภาพประชาชนอย่างบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้มีการมอบหมายงานให้ชัดเจนในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) และสามารถกำกับ ติดตาม ประเมินผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งผู้บริหาร (Chief Integrated Program Officer : CIPO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	แผนบูรณาการชาติ ปี ๖๑	ผู้บริหาร (CIPO)	เจ้าภาพหลัก	หน่วยงานเลข
๑. Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) (๔ แผนงาน ๑๒ โครงการ)					
แผนงานที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (๔ โครงการ)					
๑	โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	๑.๑ นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์	กรมอนามัย	-สำนักส่งเสริมสุขภาพ
๒	โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น		๒.๑ นายชินโรส สีสวัสดิ์	กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย	-สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต -สำนักส่งเสริมสุขภาพ -สำนักโภชนาการ
๓	โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน		๓.๑ นายอชฎางค์ รวยอาจิน	กรมควบคุมโรค กรมอนามัย	-สำนักโรคไม่ติดต่อ -สำนักโภชนาการ

ลำดับ	โครงการ	แผนบูรณาการชาติ ปี ๖๑	ผู้บริหาร (CIPO)	เจ้าภาพหลัก	หน่วยงานเลข
๔	โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	- ภาพรวม ๔.๑ นายสมยศ ศรีจารนัย	กรมอนามัย	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
				กรมการแพทย์	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
		การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	- แผนงานบูรณาการ ๔.๒ นายปานเนตร ปางพุฒิพงศ์	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
			- LTC และ บูรณาการ ๔ กระทรวง ๔.๓ นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์	กรมอนามัย	-สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์
	- ตำบลจัดการสุขภาพ ๔.๔ นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	-สำนักอนามัยผู้สูงอายุ		
แผนงานที่ ๒ : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (๓ โครงการ)					
๕	โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ		๕.๑ นายออรัน จิระนคร	กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมการแพทย์	-สำนักระบาดวิทยา -กองสาธารณสุขฉุกเฉิน -สำนักวิชาการแพทย์
๖	โครงการควบคุมโรคติดต่อ		๖.๑ นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล	กรมควบคุมโรค	-สำนักโรคติดต่อทั่วไป - กองแผนงาน
๗	โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ		๗.๑ นายอัษฎางค์ รวยอาจิณ	กรมควบคุมโรค	-สำนักโรคไม่ติดต่อ
แผนงานที่ ๓ : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (๓ โครงการ)					
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร		๘.๑ นายพุดสลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์	สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามัย	-สำนักอาหาร -สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ลำดับ	โครงการ	แผนบูรณาการชาติ ปี ๖๑	ผู้บริหาร (CIPO)	เจ้าภาพหลัก	หน่วยงาน เลข
๙	โครงการลดปัจจัยเสี่ยง ด้านสุขภาพ (Health Determinants)		๙.๑ นายยงยศ ธรรมวุฒิ	กรมควบคุมโรค	-สำนักควบคุม การบริโภคยาสูบ -สำนักงาน คณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
	โครงการลดปัจจัยเสี่ยง ด้านสุขภาพ (ยาเสพติด)	การป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยา เสพติด (ประเด็นยา เสพติด)	๙.๒ นายพิชิต ศรีประเสริฐ	กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมวิทยา ศาสตร์การแพทย์ สนง. คณะกรรมการ อาหารและยา สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	-สภาดัด บำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ ติดแห่งชาติ บรมราชชนนี -สำนักบริหาร ระบบบริการ สุขภาพจิต -สำนักยาและ วัตถุเสพติด -กองควบคุมวัตถุ เสพติด -กองบริหารการ สาธารณสุข
		การป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยา เสพติด (ประเด็น บุหรี่ยูรา)	๙.๓ นายสุเทพ เพชรหมาก	กรมควบคุมโรค	-สำนักควบคุม การบริโภค ยาสูบ -สำนักงาน คณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
๑๐	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ บริการสุขภาพ		๑๐.๑ นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ	สนง. คณะกรรมการ อาหารและยา	-กองแผนงาน และวิชาการ
			๑๐.๒ นายธงชัย กิริติหัตถยากร	กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กรมการแพทย์	-สำนัก สถานพยาบาล และประกอบ โรคศิลปะ -กองสถาน ประกอบการ เพื่อสุขภาพ -กองกฎหมาย -สำนักวิชาการ แพทย์

ลำดับ	โครงการ	แผนบูรณาการชาติ ปี ๖๑	ผู้บริหาร (CIPO)	เจ้าภาพหลัก	หน่วยงาน เลข
แผนงานที่ ๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (๒ โครงการ)					
๑๑	โครงการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม	- การบริหารจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	๑๑.๑ นายศันย์ อีวันตา	กรมอนามัย	-สำนัก อนามัย สิ่งแวดล้อม
๑๒	โครงการคุ้มครองสุขภาพ ประชาชนจากมลพิษ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)		๑๒.๑ นายสุเทพ เพชรมาก	กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์	-สำนักโรคจาก การประกอบ อาชีพและ สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี
๒. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) (๖ แผนงาน ๒๓ โครงการ)					
แผนงานที่ ๕ : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (๑ โครงการ)					
๑๓	โครงการพัฒนาระบบ การแพทย์ปฐมภูมิและ เครือข่ายระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS)		๑๓.๑ นายบุญชัย จีระกาญจน์	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	-สำนักงาน สนับสนุน ระบบ ปฐมภูมิและ คลินิกหมอ ครอบครัว
แผนงานที่ ๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (๑๔ โครงการ)					
๑๔	โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง		๑๔.๑ นายยงยศ ธรรมวุฒิ	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ กรมการแพทย์	-สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถี ชีวิตไทย -สถาบัน ประสาท วิทยา -สถาบันโรค ทรวงอก
๑๕	โครงการป้องกันและควบคุม การดื้อยาต้านจุลชีพและการ ใช้ยาอย่างสมเหตุผล		๑๕.๑ นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์	สนง.คณะ กรรมการ อาหารและยา กรมวิทยา ศาสตร์ การแพทย์ สำนักงานปลัด กระทรวงฯ กรมการแพทย์	-สำนักยา -สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ -กองบริหารการ สาธารณสุข โรงพยาบาล ราชวิถี

ลำดับ	โครงการ	แผนบูรณาการชาติ ปี ๖๑	ผู้บริหาร (CIPO)	เจ้าภาพหลัก	หน่วยงาน เลข
๑๖	โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์		๑๖.๑ นายสุระ วิเศษศักดิ์	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ กรมการแพทย์	-กองบริหาร การสาธารณสุข -สำนัก วิชาการ แพทย์ -โรงพยาบาล ราชวิถี
๑๗	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด		๑๗.๑ นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล	กรมการแพทย์	-สถาบัน สุขภาพเด็ก แห่งชาติมห ราชินี
๑๘	โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสแบบประคับประคอง		๑๘.๑ นายณรงค์ อภิกุลวณิช	กรมการแพทย์	-สำนักวิชาการ แพทย์
๑๙	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก		๑๙.๑ นายปรโมทย์ เสถียรรัตน์	กรมการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ ทางเลือก	-สถาบัน การแพทย์ แผนไทย -สำนัก ยุทธศาสตร์
๒๐	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช		๒๐.๑ นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์	กรมสุขภาพจิต	-สำนักบริหาร ระบบบริการ สุขภาพจิต
๒๑	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๓ สาขาหลัก		๒๑.๑ นายยุทธนา พูนพานิช	กรมการแพทย์	-โรงพยาบาล ราชวิถี
๒๒	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ		๒๒.๑ นายภาสกร ชัยวานิชศิริ	กรมการแพทย์	-สถาบันโรค ทรวงอก
๒๓	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง		๒๓.๑ นายณรงค์ อภิกุลวณิช	กรมการแพทย์	-สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ
๒๔	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต		๒๔.๑ นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล	กรมการแพทย์	-โรงพยาบาล ราชวิถี
๒๕	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา		๒๕.๑ นายปานเนตร ปางพุฒิพงศ์	กรมการแพทย์	-โรงพยาบาล เมตตาประชา รักษ์ (วัดไร่ขิง)
๒๖	โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก		๒๖.๑ นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง	กรมอนามัย กรมการแพทย์ สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	-สำนักทันต สาธารณสุข -สถาบัน ทันตกรรม -กองบริหาร การสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	แผนบูรณาการชาติ ปี ๖๑	ผู้บริหาร (CIPO)	เจ้าภาพหลัก	หน่วยงาน เลข
๒๗	โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ สาขาปลูก ถ่ายอวัยวะ		๒๗.๑ นายสมยศ ศรีจรรย์	กรมการแพทย์	-โรงพยาบาล ราชวิถี -สำนักวิชาการ แพทย์
แผนงานที่ ๗ : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (๑ โครงการ)					
๒๘	โครงการพัฒนาระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครบวงจรและระบบการ ส่งต่อ		- บริการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๘.๑ นายณรงค์ อภิกุลวณิช - การส่งต่อ ๒๘.๒ นายกิตติ กรรภิรมย์	กรมการแพทย์ สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	-โรงพยาบาล ราชวิถี -สำนักวิชาการ แพทย์ กองบริหารการ สาธารณสุข
แผนงานที่ ๘ : การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ (๒ โครงการ)					
๒๙	โครงการพัฒนาและ รับรองคุณภาพตาม มาตรฐาน (HA) สำหรับ สถานพยาบาล		๒๙.๑ นายธงชัย กীরติหัตถยากร	กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	-สำนัก สถานพยาบาล และประกอบ โรคศิลปะ
๓๐	โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.		๓๐.๑ นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	-สำนักงาน สนับสนุน ระบบปฐมภูมิ และคลินิกหมอ ครอบครัว
แผนงานที่ ๙ : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ (๓ โครงการ)					
๓๑	โครงการพัฒนา รพ.เฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา และรพ.สมเด็จพระ ยุพราช และ GREEN & CLEAN Hospital		๓๑.๑ นายธงชัย กীরติหัตถยากร	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	-กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน -กองแบบแผน
๓๒	โครงการพัฒนาเขต เศรษฐกิจพิเศษและ สุขภาพแรงงานข้ามชาติ (Migrant Health)	การจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	๓๒.๑ นายอภิชาติ รอดสม	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	-กองบริหารการ สาธารณสุข -กองเศรษฐกิจ สุขภาพและ หลักประกัน สุขภาพ
		การพัฒนาพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ	๓๒.๒ นายสมยศ ศรีจรรย์	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ กรมควบคุมโรค	-กองบริหารการ สาธารณสุข สำนัก โรคติดต่อทั่วไป
		การพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาค ตะวันออก	๓๒.๓ นายอภิชาติ รอดสม	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ กรมควบคุมโรค	-กองบริหาร การสาธารณสุข -สำนักโรคจาก การประกอบ อาชีพและ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	แผนบูรณาการชาติ ปี ๖๑	ผู้บริหาร (CIPO)	เจ้าภาพหลัก	หน่วยงาน เลข
๓๒	โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (Migrant Health)		- งานสาธารณสุขชายแดน ๓๒.๔ นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ	สำนักงาน ปลัด กระทรวงฯ	-กอง ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
๓๓	โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้	การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	๓๓.๑ นายยอร์น จิระนคร	สำนักงาน ปลัด กระทรวงฯ	-กองตรวจราชการ
แผนงานที่ ๑๐ : ประเทศไทย ๔.๐ ด้านสาธารณสุข (๒ โครงการ)					
๓๔	โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ	การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	๓๔.๑ นายธงชัย กิริติหัตถ์ถาวร	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-กองสุขภาพระหว่างประเทศ -สำนักยุทธศาสตร์
		การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	๓๔.๒ นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	-กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ -กองสุขภาพระหว่างประเทศ
๓๕	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์		๓๕.๑ นายสมควร หาญพัฒน์ชัยกูร	สำนักงาน ปลัด กระทรวงฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์	-สำนักวิชาการสาธารณสุข -สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข -กองแผนงาน -สำนักวิชาการแพทย์

ลำดับ	โครงการ	แผนบูรณาการชาติ ปี ๖๑	ผู้บริหาร (CIPO)	เจ้าภาพหลัก	หน่วยงาน เลข	
๓๕	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์	การพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรม	๓๕.๒ นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	-สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	
					สนง.คณะกรรมการอาหารและยา	-สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
					กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-สถาบันการแพทย์แผนไทย
	การพัฒนาศัลยกรรมการผลิตภาคเกษตร	๓๕.๓ นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สนง.คณะกรรมการอาหารและยา	-สำนักยาและวัตถุเสพติด	
					-สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร	
	การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	๓๕.๔ นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์	สนง.คณะกรรมการอาหารและยา	- สำนักอาหาร		
๓. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (๑ แผนงาน ๔ โครงการ)						
แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (๔ โครงการ)						
๓๖	โครงการพัฒนาการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ		๓๖.๑ นางกฤษดา แสงดี	สำนักงานปลัดกระทรวงฯ	-กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
๓๗	โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ		๓๗.๑ นายสุพร ลอยหา	สำนักงานปลัดกระทรวงฯ	-สถาบันพระบรมราชชนก	
๓๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคน		๓๘.๑ นายสุระ วิเศษศักดิ์	สำนักงานปลัดกระทรวงฯ	-กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
๓๙	โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ		๓๙.๑ นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	-กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	

ลำดับ	โครงการ	แผนบูรณาการชาติ ปี ๖๑	ผู้บริหาร (CIPO)	เจ้าภาพหลัก	หน่วยงานเลข
๔. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (๕ แผนงาน ๙ โครงการ)					
แผนงานที่ ๑๒ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (๒ โครงการ)					
๔๐	โครงการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใส	การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๔๐.๑ นายยงยศ ธรรมวุฒิ	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	-ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต
๔๑	โครงการพัฒนา ระบบควบคุม ภายในและบริหาร ความเสี่ยง		๔๑.๑ นายยงยศ ธรรมวุฒิ	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	-กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
แผนงานที่ ๑๓ : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (๒ โครงการ)					
๔๒	โครงการพัฒนา ระบบข้อมูล ข่าวสารเทคโนโลยี สุขภาพแห่งชาติ (NHIS)		๔๒.๑ นายยุทธนา พูนพานิช	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ กรมการแพทย์	-กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน -สำนักสารสนเทศ การแพทย์
๔๓	โครงการพัฒนา สุขภาพด้วย เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)	การพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล	๔๓.๑ นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	-ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร
แผนงานที่ ๑๔ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (๒ โครงการ)					
๔๔	โครงการลดความ เหลื่อมล้ำของ ๓ กองทุน	การพัฒนาระบบ ประกันสุขภาพ	๔๔.๑ นายพิทักษ์พล บุญมาลิก	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ สำนักงาน หลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ สถาบัน การแพทย์ ฉุกเฉิน แห่งชาติ	-กองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ -สำนักบริหารแผน งบประมาณ -สำนักยุทธศาสตร์
๔๕	โครงการบริหาร จัดการด้านการเงิน การคลัง		๔๕.๑ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	-กองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ
แผนงานที่ ๑๕ : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ (๒ โครงการ)					
๔๖	โครงการพัฒนา งานวิจัย	การวิจัยและนวัตกรรม	๔๖.๑ นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชพันธ์	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ กรมการแพทย์	-สำนักวิชาการสาธารณสุข -กลุ่มวิจัยสถาบัน พระบรมราชชนก -สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยีทาง การแพทย์

ลำดับ	โครงการ	แผนบูรณาการชาติ ปี ๖๑	ผู้บริหาร (CIPO)	เจ้าภาพหลัก	หน่วยงานเลขา
๔๗	โครงการสร้าง องค์ความรู้และ การจัดการความรู้ ด้านสุขภาพ		๔๗.๑ นางสาวกัจจิต ชูติพงษ์วิเวท	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	- สำนักวิชาการ สาธารณสุข - สำนักวิชาการกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์
แผนงานที่ ๑๖ : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (๑ โครงการ)					
๔๘	โครงการปรับ โครงสร้างและ พัฒนากฎหมาย ด้านสุขภาพ		๔๘.๑ นายมรุต จิรเศรษฐสิริ	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	- กองกฎหมาย
แผนงานที่ ๑๗ : แผนงานอื่น ๆ (เพื่อขับเคลื่อนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ สาธารณสุขระยะ ๒๐ ปี)					
๔๙	โครงการ : รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ		๔๙.๑ นายสมศักดิ์ อรรถศิลป์	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	- กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
๕๐	โครงการอื่น ๆ		๕๐.๑ นายสมศักดิ์ อรรถศิลป์	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	- กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
๕๑		โครงการภายใต้ แผนงานบูรณาการ เสริมสร้างความ เข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ	๕๑.๑ นายมรุต จิรเศรษฐสิริ	สำนักงานปลัด กระทรวงฯ	- กองบริหารการ สาธารณสุข

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ผู้บริหาร (Chief Integrated Program Office: CIPO) มีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ (Action Plan) และการประเมินผล พร้อมทั้งขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ให้เป็นรูปธรรม และเห็นผลในระยะสั้น กลาง ยาว

๒. เจ้าภาพหลัก มีหน้าที่สนับสนุน CIPO ในการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมประสาน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมจัดทำรายละเอียดโครงการ แผนงบประมาณ (ขาขึ้น/ขาลง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) กรอบการทำงาน รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์

๓. หน่วยงานเลขา มีหน้าที่สนับสนุน CIPO ในการจัดประชุมของคณะทำงาน พร้อมทั้ง สรุปลงผลการดำเนินงานรายงานภาพรวม/ตัวชี้วัด รายงานการใช้งบประมาณที่ได้รับให้กับรองปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่รับผิดชอบโครงการ สำหรับติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงาน

๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงานมีหน้าที่สนับสนุน CIPO ในการพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบาย ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ

๕. กองบริหาร...

๕. กองบริหารการสาธารณสุข มีหน้าที่สนับสนุน CIPO ออกแบบมาตรการ จัดทำแผนปฏิบัติการ และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติของพื้นที่ส่วนภูมิภาค และการบริหารการทำงานในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

๖. กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่สนับสนุน CIPO ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารให้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) โสภณ เมฆธน
(นายโสภณ เมฆธน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง



(นางวิรวรรณ เสถียรกาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ